

HỘI THI VỊT CỎ VÂN ĐÌNH LẦN THỨ NHẤT NĂM 2021

Nhằm góp phần bảo tồn, phát triển giống vịt có chất lượng cao, cũng như quảng bá, giới thiệu về thương hiệu “Vịt cỏ Vân Đình”, tôn vinh người chăn nuôi vịt trên địa bàn Thành phố; Đồng thời, thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp, người chăn nuôi thủy cầm. Qua đó, thúc đẩy, phát triển chuỗi sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm thịt vịt, nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần thực hiện hiệu quả tái cấu trúc ngành chăn nuôi Hà Nội, Sở NN&PTNT Hà Nội phối hợp với UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Hội thi Vịt cỏ Vân Đình lần thứ nhất năm 2021. Hội thi hứa hẹn tạo sân chơi bổ ích, làm sống lại niềm đam mê về chăn nuôi vịt cỏ. Đây cũng sẽ là dịp quảng bá, tạo tiền đề phát triển chuỗi sản xuất, cung cấp sản phẩm vịt cỏ theo hướng giá trị cao và bền vững.

Trong những năm qua, Hà Nội đã có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi mang tính đột phá, trong đó phải kể đến việc phê duyệt chương trình phát triển chăn nuôi theo vùng, xã trọng điểm và chăn nuôi lớn ngoài khu dân cư. Đến thời điểm hiện tại, Hà Nội đã phát triển được 76 xã chăn nuôi trọng điểm, gồm: 15 xã chăn nuôi bò sữa, 19 xã nuôi bò thịt, 13 xã chăn nuôi lợn và 29 xã chăn nuôi gia cầm với khoảng trên 38 triệu con gia cầm trong đó: vịt khoảng 10,4 triệu con.

Chăn nuôi vịt tập trung tại các huyện (như Chương Mỹ, Thanh Oai, Ứng Hoà, Phú Xuyên ...). Phương thức chăn nuôi những năm gần đây có sự chuyển biến mạnh mẽ nhất chăn nuôi vịt công nghệ cao, chăn nuôi trong chuồng kín (100 % sử dụng hệ thống điện điều hoà nhiệt trong chuồng nuôi) mà không cần ao, hồ. Trong khi đó, năng suất đạt cao, công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh thú y được thực hiện dễ dàng, đảm bảo an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi, chất lượng đàn vật nuôi được nâng lên, việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm được đảm bảo là tiền đề để xây dựng thương hiệu và thị trường tiêu thụ. Đây được xem hướng đi mới, tích cực mà các hộ chăn nuôi trên địa bàn Hà Nội đã và đang chuyển đổi để mang lại hiệu quả kinh tế cao trong chăn nuôi.

Theo ban tổ chức, Hội thi Vịt cỏ Vân Đình lần thứ nhất diễn ra qua 2 vòng, gồm hai phần: Phần thi kiến thức, thi vịt và Phần thi chế biến sản phẩm thịt vịt.

1. Phần thi kiến thức và thi vịt.

Đối với phần thi kiến thức, thi vịt, tại vòng sơ khảo: ban tổ chức đã rà soát, lựa chọn 10 đội tiêu biểu đại diện cho các doanh nghiệp, hộ chăn nuôi để tham gia vòng Chung khảo. Phần này mỗi đội không quá 3 người tham gia.

Tiêu chí đội tham gia, đối với doanh nghiệp: phải có đăng ký kinh doanh tại Hà Nội, đang nuôi giữ và phát triển giống vịt cỏ Vân Đình; có tiềm năng gắn kết được với các hộ chăn nuôi vịt để phát triển chuỗi tiêu thụ sản phẩm thịt vịt trên địa bàn Thành phố

Đối với hộ chăn nuôi: là những hộ có trại chăn nuôi nằm trong khu quy hoạch chăn nuôi của địa phương; quy mô chăn nuôi tối thiểu 1.000 con/lứa; có tư duy phát triển chăn nuôi theo chuỗi;... Một trong những điều kiện bắt buộc được Ban tổ chức quy định đó là: Vịt phải được nuôi theo đúng quy trình hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi vịt cỏ. Vịt phải được nuôi trong điều kiện đảm bảo yêu cầu về chuồng trại, trang thiết bị, thức ăn, vệ sinh thú y, tiêm phòng và nhật ký ghi chép đầy đủ.

Các đội vào vòng chung khảo của phần thi này, Ban giám khảo sẽ kiểm tra các đội về kiến thức chăn nuôi vịt; đánh giá tổng thể phương thức tổ chức chăn nuôi, chất lượng giống vịt đang nuôi tại các đội. Phần thi này có 2 nội dung: Một là: Thi kiến thức về chăn nuôi vịt theo hình thức bốc thăm và trả lời câu hỏi. Hai là: thi giống vịt: mỗi đội chuẩn bị tối thiểu 10 con vịt theo giống vịt đã đăng ký với Ban tổ chức để Ban giám khảo đánh giá, chấm điểm đối với giống vịt của từng đội.

2. Phần thi chế biến sản phẩm từ thịt vịt.

Đối với phần thi thứ hai là phần thi chế biến sản phẩm từ thịt vịt. Mỗi đội không quá 02 người tham gia. Sau khi rà soát, lựa chọn được 10 đội là các doanh nghiệp, hộ chế biến, tiêu thụ sản phẩm vịt vào vòng chung khảo. Mỗi đội thi sẽ có tối đa 90 phút để chế biến 05 món ăn, trong đó 4 món cố định là vịt

nướng, vịt luộc, canh vịt, cháo vịt và 01 món ăn do các đội tham gia dự thi tự chọn để chế biến. Giống vịt dùng để chế biến các món ăn bắt buộc phải là giống Vịt cỏ Vân Đình. Ban giám khảo sẽ đánh giá chất lượng và hình thức trang trí món ăn để xếp loại các đội dự thi.

Vịt cỏ Vân Đình là giống vịt cỏ bản địa được chăn thả theo hình thức truyền thống trên các đồng chiêm của huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Vịt cỏ Vân Đình đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng, vốn xưa nay được kinh doanh không những ở Vân Đình, mà còn là món ẩm thực Hà thành đã có trong thực đơn của rất nhiều nhà hàng khắp ngoài Bắc trong Nam, chúng là nguyên liệu để chế biến nhiều món ăn ngon mà theo người dân địa phương là không có nơi nào có thể ngon hơn, chính vì thế Hà Nội được xem là thủ phủ vịt cỏ. Ngày 20/6/2016, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 3248/QĐ-UBND cho phép sử dụng tên địa danh "Vân Đình" để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể "Vịt Vân Đình" cho sản phẩm vịt của huyện Ứng Hòa. Đây là giải pháp bảo tồn nguồn giống bản địa, nâng cao giá trị, quảng bá sản phẩm, từ đó thay đổi về nhận thức chăn nuôi, qua đó nâng cao chất lượng chăm sóc, phát triển giá trị sản phẩm "Vịt cỏ Vân Đình"; đưa vịt cỏ trở thành thủy cầm chủ lực, tạo sinh kế bền vững cho người dân, duy trì đặc sản của địa phương. Vì vậy, ông Ngô Tiến Hoàng – Phó chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa cho rằng:

Việc tổ chức Hội thi Vịt cỏ Vân Đình lần thứ nhất năm 2021 sẽ góp phần bảo tồn, phát triển giống vịt có chất lượng cao, mà còn là dịp để quảng bá, giới thiệu về thương hiệu "Vịt cỏ Vân Đình". Qua đó, thúc đẩy, nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển chuỗi sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm thịt vịt. Hội thi còn là dịp để huyện Ứng Hòa quảng bá, tạo tiền đề phát triển chuỗi sản xuất, cung cấp sản phẩm vịt cỏ theo hướng giá trị cao và bền vững.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết: Trong những năm qua, Hà Nội rất chú trọng đến phát triển chăn nuôi trang trại gắn với phòng, chống dịch bệnh, là "Chìa khóa" mở cánh cửa hướng tới nền chăn nuôi bền vững. Chủ động phòng, chống dịch bệnh, duy trì phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, bảo đảm tính bền vững; phát triển chăn nuôi các giống vật nuôi có lợi thế, tạo sản phẩm cạnh tranh, đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền

để người tiêu dùng sử dụng đa dạng nguồn thực phẩm an toàn...là những giải pháp giúp lĩnh vực chăn nuôi của Hà Nội phát triển ổn định, bền vững, mang tính hàng hóa.

Theo định hướng phát triển chăn nuôi gia cầm của Thành phố, chăn nuôi gia cầm, phát triển sẽ được duy trì ổn định khoảng 40 triệu con. Trong đó, ngành chăn nuôi sẽ tăng cường đưa các giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất song song với việc bảo tồn, lưu giữ và phát triển các giống bản địa để đáp ứng thị trường nội địa. Đồng thời, đẩy mạnh áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo cho đàn gia cầm sinh sản để lựa chọn được giống tốt, giảm chi phí sản xuất. Đối với chăn nuôi vịt: Vùng trọng điểm sản xuất giống vịt tập trung tại 2 huyện Phú Xuyên và Ứng Hòa và Xây dựng mô hình bảo tồn và phát triển giống vịt cỏ tại huyện Ứng Hòa.

Theo ông Tạ Văn Tường, việc phát triển chăn nuôi thủy cầm nói chung và chăn nuôi vịt nói riêng của Hà Nội tại các vùng chiêm trũng là hoàn toàn đúng hướng, điều này giúp tận dụng tối đa điều kiện tự nhiên để tạo ra một lượng hàng hóa lớn, đáp ứng nhu cầu thị trường và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các tác nhân tham gia chuỗi giá trị sản phẩm thịt vịt trên địa bàn Hà Nội. Ngoài ra, với những hiệu ứng tích cực dự kiến đạt được sau khi tổ chức Hội thi Vịt cỏ Vân Đình lần này, sẽ giúp người tiêu dùng cả nước hiểu rõ hơn về vùng chăn nuôi vịt trọng điểm của Hà Nội, các giá trị chất lượng của sản phẩm thịt vịt nơi đây, tạo cơ sở vững chắc cho phát triển thương hiệu và chuỗi liên kết chăn nuôi tiêu thụ vịt Vân Đình sau này.

Với sự dày công chuẩn bị, Hội thi vịt cỏ Vân Đình lần thứ nhất năm 2021, dự kiến vòng chung kết và trao giải sẽ diễn ra vào ngày 18/12 tới, không chỉ làm sống lại niềm đam mê của người dân Ứng Hòa về chăn nuôi vịt cỏ mà đây còn là dịp để huyện Ứng Hòa cũng như ngành chăn nuôi Hà Nội giới thiệu, quảng bá cho bạn bè trong cả nước về giống vịt đặc sản gắn liền với nét văn hóa đời sống của một làng quê Bắc Bộ. Hội thi được tổ chức vừa tạo sân chơi bổ ích, tái hiện lại những giá trị văn hóa truyền thống vừa là dịp quảng bá, tạo tiền đề phát triển chuỗi sản xuất, cung cấp sản phẩm vịt cỏ Vân Đình theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững./.

Lưu Phương

HƠN 400 SẢN PHẨM ĐƯỢC CÔNG NHẬN SẢN PHẨM OCOP NĂM 2021



Vừa qua, Ban chỉ đạo chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định công nhận sản phẩm OCOP cấp Thành phố.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT cho biết, trong năm 2021, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội tiếp tục tham mưu UBND Thành phố ban hành các văn bản triển khai thực hiện Chương trình OCOP. Kết quả đến nay, đã có 53 sản phẩm OCOP của huyện Quốc Oai và Hoà Đức được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Thành phố đánh giá lần 1; 150 sản phẩm của 9 huyện được Tổ Tư vấn giúp việc của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Thành phố đánh giá. Trong tháng 12/2021, Tổ Tư vấn giúp việc Hội đồng đánh

giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Thành phố sẽ tiếp tục đánh giá, tham mưu Hội đồng OCOP cấp Thành phố phân hạng. Dự kiến trong năm 2021, Hà Nội sẽ có ít nhất 400 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng.

Kết thúc giai đoạn 2019 - 2020, Hà Nội đã đánh giá, phân hạng và công nhận được 1.054 sản phẩm, vượt kế hoạch giao. Thành phố cũng quan tâm, tổ chức các sự kiện, hội chợ, hội thảo kết nối giao thương, trưng bày sản phẩm nhằm quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP giúp cho các chủ thể giới thiệu sản phẩm đến với người tiêu dùng. Xây dựng được 42 điểm giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với du lịch làng nghề, du lịch nông thôn.

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo Chương trình OCOP Thành phố đã trao chứng nhận cho 96 chủ thể có 424 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng đạt từ 3 sao. Trong đó, có 3 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 310 sản phẩm được phân hạng đạt 4 sao và 111 sản phẩm được công nhận 3 sao.

Trong dịp này, UBND Thành phố Hà Nội cũng đã công bố quyết định khen thưởng 24 tập thể và 13 cá nhân có thành tích trong tham gia thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn Hà Nội./.

Nguyễn Văn

NĂM 2021, THÀNH PHỐ HÀ NỘI THÀNH LẬP TRÊN 900 ĐOÀN THANH TRA, KIỂM TRA VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

UBND Thành phố Hà Nội vừa có Báo cáo số 339/BC-UBND về kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới năm 2021.

Theo báo cáo, hiện nay, thành phố Hà Nội có 83.712 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, trong đó, có 7 cơ sở giết mổ công nghiệp, 58 cơ sở giết mổ bán công nghiệp, 673 điểm giết mổ thủ công, 459 chợ, 123 siêu thị, 28 trung tâm thương mại, trên 5.000ha trồng rau an toàn được quản lý, giám sát. Sản xuất thực phẩm của Thành phố đáp ứng khoảng 60% nhu cầu tiêu dùng, số còn lại nhập từ các tỉnh và nhập khẩu. Về tổng số nhân lực làm công tác an toàn thực phẩm (ATTP), toàn Thành phố có khoảng 12.360 người, trong đó có khoảng 250 cán bộ chuyên trách, còn lại là cán bộ kiêm nhiệm, tham gia vào công tác ATTP.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2021, UBND Thành phố

đã triển khai quyết liệt, đồng bộ trên tất cả các nội dung hoạt động về ATTP. Đáng chú ý, công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành được tăng cường. Năm 2021, Thành phố đã thành lập trên 900 đoàn thanh tra, kiểm tra ATTP tổ chức thanh tra, kiểm tra 48.263 lượt cơ sở, trong đó, đã phát hiện và xử lý vi phạm 6.588 cơ sở với số tiền phạt gần 3,69 tỷ đồng. Cơ quan chức năng thành phố đã lấy tổng số 2.391 mẫu thực phẩm (sản phẩm nông, lâm, thủy sản, thực phẩm lưu thông trên thị trường giám sát nguy cơ, nước uống đóng bình...), kết quả xét nghiệm 2.289 mẫu đạt chỉ tiêu vi sinh, hóa lý (tỷ lệ đạt 95,7%) và 102 mẫu xét nghiệm không đạt.

Về xét nghiệm nhanh có 131.117/143.370 mẫu đạt (tỷ lệ đạt 91,5%), bao gồm: Xét nghiệm nhanh dụng cụ, tinh bột, nước sôi có số xét nghiệm đạt là 117.129/129.033 mẫu (tỷ lệ đạt 90,8%); các xét nghiệm thực phẩm, dấm, phẩm màu, hàn the... đều đạt tỷ lệ trên 97%.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2022, thành phố sẽ tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường hơn nữa trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới. Trong đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ATTP trên toàn thành phố, đặc biệt tập trung kiểm tra hậu kiểm sau công bố, kiểm tra đột xuất, xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực ATTP. Tăng cường công tác thông tin truyền thông về ATTP. Tổ chức các hình thức thông tin tuyên truyền đa dạng. Tuyên truyền ATTP lồng ghép với phòng chống dịch bệnh.

Thành phố cũng thực hiện tốt các chương trình, đề án, dự án, mô hình điểm về ATTP. Tiếp tục phát triển các chuỗi giá trị nông sản an toàn. Thực hiện tốt các quy hoạch phát triển nông nghiệp, quy hoạch giết mổ.

XÃ LẠI YÊN VÀ MINH KHAI (HUYỆN HOÀI ĐỨC) ĐẠT TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO



Vừa qua, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của thành phố (Đoàn thẩm định thành phố) đã thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới đối với 2 xã Lại Yên và Minh Khai (huyện Hoài Đức).

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận cho biết, huyện đã tập trung chỉ đạo, dồn lực cho 2 xã để thực hiện các tiêu chí. Quá trình triển khai tại các xã nhận được sự đồng thuận cao từ nhân dân.

Hiện nay, Lại Yên đang trong quá trình chuyển đổi mạnh sang phát triển công nghiệp, đô thị. Trên địa bàn xã có hơn 40 doanh nghiệp, hơn 240 hộ sản xuất, kinh doanh; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ của xã chiếm 90,6% cơ cấu sản xuất. Năm 2021, thu nhập bình quân trên địa bàn xã ước đạt 65,9 triệu đồng/người/năm.

Thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong

Quản lý, phát triển sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn Thành phố. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm an toàn, có nhãn hiệu, thương hiệu, kết nối sản xuất, tiêu thụ cho các sản phẩm thực phẩm bảo đảm an toàn, ứng dụng công nghệ cao truy xuất nguồn gốc rõ ràng, đặc sản vùng miền phục vụ người tiêu dùng Thủ đô. Song song thực hiện các nội dung trên, Thành phố sẽ tiếp tục tăng cường giám sát ngộ độc thực phẩm, kiểm tra. Giám sát đảm bảo ATTP các kỳ họp, hội nghị, sự kiện chính trị khác trong nước và quốc tế tổ chức tại Hà Nội. Thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính về ATTP theo đúng quy định./.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

5 năm gần đây, xã Lại Yên đã huy động được gần 280 tỷ đồng thực hiện đầu tư, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Trong đó, xã đã xây mới được nhà văn hóa trung tâm xã và nhà văn hóa thôn 2; cải tạo nâng cấp và thảm nhựa được gần 7km đường nông thôn; cải tạo, xây mới được 6,8km đường nội đồng; xây dựng mới và đầu tư cải tạo trường tiểu học, trung học cơ sở của xã... Đặc biệt, góp phần nâng cao đời sống cho người dân, xã đã làm mới 4 vườn hoa, khu vui chơi công cộng...

Tương tự, xã Minh Khai có nghề sản xuất miến dong truyền thống với khoảng 500 hộ sản xuất, kinh doanh... Nghề đã tạo việc làm và thu nhập cao cho người dân, thu nhập bình quân trên địa bàn xã đạt 64 triệu đồng/người/năm.

Từ năm 2018 đến nay, xã Minh Khai đã huy động được gần 396 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nhiều hộ dân đã hiến đất, ủng hộ ngày công để mở rộng các tuyến đường trong khu dân cư và giao thông, thủy lợi nội đồng với hơn 1.300m² đất thổ cư và 1.200m² đất nông nghiệp. Thời điểm này, xã Minh Khai đang thực hiện hàng chục công trình hạ tầng nông thôn, đặc biệt là giao thông, nhiều tuyến có mặt cắt trên 10m, có vỉa hè... làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Tại hội nghị, Đoàn thẩm định thành phố đánh giá cao kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao của 2 xã. Tuy nhiên, Đoàn thẩm định cũng đề nghị các xã rà soát, thống nhất lại các số liệu trong báo cáo; tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí như: Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến sản phẩm an toàn; di

chuyển cột điện sau khi mở rộng các tuyến giao thông, nâng cấp cải tạo lưới điện...

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Chí, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội cho biết, đổi

chiều với các tiêu chí, 2 xã Lại Yên và Minh Khai đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định thành phố xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021./.

Theo Báo HNM

HUYỆN PHÚC THỌ: CHUẨN BỊ TỔ CHỨC LỄ HỘI TÔN VINH ĐẶC SẢN BƯỞI TAM VÂN, BƯỞI PHÚC THỌ LẦN THỨ NHẤT

Vừa qua, tại xã Vân Hà, UBND huyện Phúc Thọ triển khai kế hoạch tổ chức Lễ công bố nhãn hiệu bưởi Tam Vân - Quảng bá sản phẩm OCOP, bưởi Phúc Thọ của huyện Phúc Thọ lần thứ I.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Nguyễn Đình Sơn, Phúc Thọ sẽ tổ chức lễ công bố nhãn hiệu bưởi Tam Vân - Ngày hội quảng bá sản phẩm OCOP, bưởi Phúc Thọ gắn liền du lịch trải nghiệm tại xã Vân Hà, huyện Phúc Thọ lần thứ nhất.

Đây là chuỗi sự kiện nhằm quảng bá thương hiệu bưởi Phúc Thọ, bưởi Tam Vân và các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, đặc hữu của huyện Phúc Thọ. Qua sự kiện, Ban tổ chức mong muốn góp phần tôn vinh, gìn giữ và phát huy đặc sản của huyện, tạo cơ hội xúc tiến thương mại, giới thiệu tiềm năng và thu hút đầu tư của huyện; đồng thời, tạo điều kiện cho các

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện có cơ hội kết nối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Dự kiến, sự kiện sẽ khai mạc vào 8h ngày 18-12 tại xã Vân Hà - nơi giống bưởi Tam Vân được trồng nhiều nhất huyện với 30-40 gian hàng, thời gian mở cửa từ 8h đến 22h các ngày trong quá trình diễn ra sự kiện. Các hoạt động, gồm: Trưng bày, quảng bá, xúc tiến thương mại các sản phẩm nông nghiệp, làng nghề tiêu biểu và sản phẩm OCOP huyện Phúc Thọ.

Đặc biệt, du khách được tham quan, du lịch trải nghiệm tại các trang trại bưởi tiêu biểu trên địa bàn xã Vân Hà và nghe các hộ trồng bưởi trên địa bàn xã Vân Hà chia sẻ về canh tác, chăm sóc loại bưởi quý này của địa phương.../.

Theo Báo HNM

TẬP HUẤN KỸ THUẬT SẢN XUẤT CHUỐI



Thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất chuối theo tiêu chuẩn xuất khẩu thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội phối hợp Viện Nghiên cứu rau quả vừa tổ chức lớp tập huấn nâng cao trình độ quản lý kỹ thuật trồng chuối cho xã, HTX, nông dân của 3 huyện Gia Lâm, Ba Vì và Đan Phượng.

Tại buổi tập huấn, các học viên được truyền đạt những kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật trồng và chăm sóc chuối, các loại sâu bệnh chính hại chuối và biện pháp phòng trừ, phương pháp xây dựng liên kết chuỗi giá trị sản phẩm chuối... Nhiều câu hỏi, thắc mắc của học viên cũng được giảng viên giải đáp tận tình.

Là một trong 4 cây ăn quả chủ lực của Hà Nội, hiện chuối được nhiều nông dân trên địa bàn thành phố lựa chọn trồng vì phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và là cây có giá trị kinh tế cao. Trong giai đoạn 2021-2022, thành phố sẽ tổ chức đào tạo cho 450 học viên, bao gồm các nông dân sản xuất tiêu biểu, thành viên của các hợp tác xã, doanh nghiệp kinh doanh, cơ sở chế biến tiêu thụ về kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, tiêu thụ; sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Qua đó xây dựng vùng sản xuất chuối tập trung, ứng dụng các tiến bộ trong thâm canh để nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu./.

Nguyễn Thúy

KỸ THUẬT CHỌN VÀ THẢ CÁ GIỐNG

Việc lựa chọn cá giống là yếu tố hết sức quan trọng. Cá giống tốt sẽ đảm bảo được tốc độ tăng trưởng, giảm chi phí thức ăn, tăng hiệu quả kinh tế cho người nuôi.

Nguồn gốc cá giống

Để chọn được nguồn cá giống đảm bảo chất lượng, người nuôi nên lựa chọn các cơ sở cung ứng con giống thủy sản có uy tín, đảm bảo truy xuất được nguồn gốc con giống. Không mua cá giống của các cơ sở không rõ ràng, các đối tượng bán rong nhỏ lẻ.

Khi chọn giống, quan sát cá giống phải đồng đều, không dị hình, toàn thân phủ kín vẩy, không mất nhớt, không bị xây xát, màu sắc sáng đẹp, hoạt động nhanh nhẹn, bơi theo đàn, phản ứng nhanh với tiếng động, lặn sâu xuống đáy, bơi ngược dòng.

Kích cỡ cá giống thả có vai trò rất quan trọng, mỗi loài cá khác nhau kích cỡ cá giống cũng khác nhau phù hợp với đặc điểm sinh học của loài, cỡ giống phù hợp đảm bảo tỷ lệ sống cao và năng suất cao nhất. Nếu chọn cỡ giống thả quá nhỏ sẽ chậm lớn, thời gian nuôi kéo dài, cỡ giống quá lớn gây lãng phí vốn đầu tư, vận chuyển và thường tỷ lệ cá chết sau vận chuyển cao (nhất là vận chuyển cự ly xa). Cỡ cá giống thả phù hợp, kích cỡ giống thả tối thiểu theo quy định như: trắm, chép, mè, trôi, rô phi kích cỡ chiều dài từ 6-12 cm.

Chuẩn bị điều kiện thả giống

Đối với nuôi lồng bè: Trước khi thả cá giống 3 ngày cần vệ sinh lồng lưới và thả vôi bột xung quanh mép lồng để khử trùng và xua đuổi cá tạp ngoài sông, nếu trời nắng thì tốt nhất kéo lưới phơi cho khô và khử nấm mốc.

Kiểm tra kỹ từng mắt lưới xem có bị thủng rách, hoặc có nguy cơ rách cần vá lại tránh lọt cá giống ra sông. Buộc chặt các mép lưới và kéo các bao cát lên. Đối với cá kích thước còn nhỏ hơn 400 con/kg thì kéo lưới chỉ để độ sâu tối đa 1m nước, để cá con còn yếu có điểm tựa khi không thể bơi được.

Nếu có điều kiện thì lót bạt 1/3 lồng cá và bơm nước sạch ngoài sông vào rồi tiến hành thả cá, chăm sóc ít nhất 10 ngày đến khi thời tiết mát mẻ và thuận lợi thì tiến hành kéo bạt ra khỏi lồng, cá sẽ khỏe và sống tốt nhất.

Đối với ao nuôi, cần thực hiện tốt quy trình chuẩn

bị ao, khi nước ao đảm bảo đủ điều kiện thì mới tiến hành thả giống.

Xử lý cá giống

Trước khi thả, tắm cá trong dung dịch muối nồng độ 2 – 3% trong 5 – 10 phút hoặc dùng thuốc tím (1 gam thuốc tím hòa trong 50 – 100 lít nước sạch) tắm trong 10 – 20 phút hoặc dung dịch đồng sunfat (CuSO₄) 0,5 – 0,7 g/m³ nước, tắm cá trong 20 – 30 phút. Mục đích tắm cho cá giống để diệt trừ mầm bệnh và sát trùng các vết sây xát trên mình cá do trong quá trình đánh bắt và vận chuyển, nơi mầm bệnh dễ xâm nhiễm.

Thời điểm thả

Thời vụ thả cá tốt nhất là tháng 3-4 hàng năm. Thời gian vận chuyển và thả cá giống tốt nhất vào buổi sáng hoặc chiều mát. Tránh thả cá vào lúc trời đang mưa to hay nắng gắt có thể làm cá bị sốc nhiệt, yếu dẫn đến cá chết.

Thả giống

Khi thả cá giống, đối với cá giống được đóng trong túi nilon, đầu tiên người nuôi nên ngâm túi nilon đựng cá vào trong nước ao nuôi khoảng 15 – 20 phút. Biện pháp này nhằm mục đích để nhiệt độ trong túi nilon bằng nhiệt độ môi trường nuôi, tạo điều kiện cho cá làm quen với môi trường sống mới, tránh hiện tượng stress làm cá bị sốc dẫn đến chết. Sau đó mở một đầu túi, cho nước chảy từ từ vào, để cá bơi tự nhiên ra, khi cá ra khỏi bao 1/2 – 2/3 số con mới dốc túi cho cá ra hết.

Đối với cá giống được vận chuyển hờ bằng ô tô quay bạt, trước khi thả giống cần cân bằng môi trường giữa nước ao với môi trường nước trên xe bằng cách vừa xả bớt nước trên thùng ra, đồng thời cấp thêm nước ở ao nuôi vào để cá không bị sốc môi trường, sau đó mới tiến hành thả cá từ từ.

Nếu có điều kiện, nên quay lưới mắt nhỏ vào một góc ao, thả cá giống vào đó, chăm sóc chu đáo khoảng 20 – 30 ngày, bồi dưỡng cho cá giống tăng cường sức khỏe, làm quen với môi trường sống mới thì tỷ lệ sống của cá sẽ cao hơn.

Thời gian đầu mới thả, hàng ngày cần thường xuyên quan sát hoạt động của cá để phát hiện những biểu hiện bất thường và có biện pháp kịp thời xử lý./.

Theo thuyansvietnam.com.vn

CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG THỎ THƯƠNG PHẨM

Nhờ mang lại hiệu quả kinh tế, giúp người nuôi có thu nhập ổn định lại tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có, nuôi thỏ thương phẩm là mô hình khá phổ biến hiện nay.

Yêu cầu kỹ thuật

Để nuôi thỏ thịt hiệu quả, người nuôi cần đảm bảo một số yêu cầu sau:

- Lựa chọn vị trí xây dựng chuồng trại hợp lý: Chuồng trại chăn nuôi cách xa khu sinh hoạt của gia đình càng tốt, không bị gió lùa hoặc đầu gió, thuận tiện cho chăm sóc, thuận tiện về nguồn nước, thuận lợi cho việc thu gom, xử lý chất thải.

- Mật độ và diện tích chuồng nuôi: Đảm bảo mật độ chăn nuôi 3 - 5 m²/con.

- Xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi: Xây dựng bể chứa chất thải lỏng và ủ phân có nắp đậy. Tiến hành thu gom phân, rác hằng ngày trước khi xịt nước rửa chuồng để đưa vào hố ủ hoai mục làm phân bón.

- Vệ sinh, khử trùng chuồng trại: Hằng ngày tiến hành dọn vệ sinh phân rác và nước tiểu vật nuôi, định kỳ hàng tuần thực hiện tổng vệ sinh, phun khử trùng bằng thuốc sát trùng chuồng trại và khu vực chăn nuôi.

- Trồng cây xanh: Nên trồng các loại cây như nhãn, vải, keo dậu, muồng... để tạo bóng mát và chắn được gió lạnh, gió nóng, ngoài ra cây xanh còn quang hợp hút khí CO₂ và thải khí O₂ rất tốt cho môi trường chăn nuôi.

Chọn giống

Lựa chọn giống tốt cần phải tìm địa chỉ uy tín. Thỏ chọn làm giống phải khỏe mạnh, lưng phẳng, cơ thể săn chắc, bắp đùi, móng phải đầy đặn và chắc chắn. Chỉ chọn mua những con thỏ có thể lực tốt, linh hoạt, nhạy cảm, mắt sáng sủa, mũi khô, tai và chân sạch sẽ không có vẩy, lông bóng mượt, răng cửa mọc bình thường.

Với đa số các giống thỏ, con cái có thể bắt đầu phối giống được lúc 5 tháng tuổi trở lên, con đực muộn hơn khoảng 1 tháng. Chọn giống thỏ đực cần tìm con đầu to, chân tay to, mập mạp, ngực nở, đặc biệt có dương vật thẳng và tinh hoàn đều nhau, không bị lép.

Chăm sóc

Nuôi dưỡng và chăm sóc thỏ thương phẩm thường trải qua 3 giai đoạn: Ở giai đoạn khi thỏ còn nhỏ tính từ lúc cai sữa 30 - 70 ngày tuổi có đến 70 - 80% thỏ đực được đưa vào nuôi thịt. Giai đoạn này thỏ con hoàn toàn sử dụng được những loại thức ăn được

cung cấp từ thức ăn thô, thức ăn xanh và thức ăn tinh. Đảm bảo nguồn thức ăn sạch sẽ, hàm lượng dinh dưỡng cao, chứa đầy đủ Vitamin A, B, C và không ô nhiễm. Nên tập trung vào thức ăn thô và xanh, hạn chế thức ăn tinh vì dễ gây rối loạn tiêu hóa. Mỗi ngày, một con thỏ con chỉ dùng 10 - 15 g cám viên.

Giai đoạn tiếp theo gọi là thỏ nhỡ (70 - 90 ngày tuổi nuôi dưỡng để thỏ sinh trưởng và phát triển đầy đủ tất cả và hoàn chỉnh. Cả hai giai đoạn này, chưa cho thỏ ăn nhiều loại thức ăn để tích lũy mỡ (ngô, cám, gạo, cơm...) cần cung cấp thức ăn giàu protein, vitamin, đủ chất xơ...

Giai đoạn nuôi vỗ béo 90 - 120 ngày tuổi. Nên bổ sung thêm thức ăn bột đường như khoai mì, khoai lang, lúa, thức ăn viên để vỗ béo. Trong quá trình nuôi thỏ thịt thì đây là giai đoạn quyết định. Giai đoạn này nuôi dưỡng để thỏ béo nhanh, cho ăn các loại thức ăn giàu tinh bột với tỷ lệ thích hợp như cám ngô, cám gạo, khoai sắn khô (60 - 100 g/con/ngày), các loại thức ăn thô xanh có thể giảm bớt (trung bình 400 g/con/ngày).

Nên cho ăn đúng giờ để thỏ có phản xạ và tăng cường khả năng tiêu hóa thức ăn, hấp thu chất dinh dưỡng ở mức tối đa.

Nên tập trung khẩu phần thức ăn tinh vào ban ngày, thức ăn thô xanh cho ăn chủ yếu vào buổi chiều và tối. Lưu ý, ban đêm thỏ ăn gấp đôi ban ngày.

Sử dụng thức ăn có giá trị dinh dưỡng cao. Khi chuyển sang loại thức ăn mới phải chuyển từ từ, hàng ngày thay khoảng 20 - 25% lượng thức ăn cũ bằng lượng thức ăn mới trong khẩu phần, kéo dài khoảng 1 tuần thì cho thỏ ăn thức ăn mới hoàn toàn.

Hàng ngày cần vệ sinh chuồng nuôi, loại bỏ thức ăn thừa, tránh thỏ ăn phải thức ăn thừa đã bị ôi, ẩm mốc, lên men hoặc bị bẩn do dính phân, nước tiểu của thỏ làm thỏ bị tiêu chảy...

Vệ sinh phòng bệnh

Thực hiện tốt nguyên tắc "3 sạch": Ở sạch, ăn sạch, uống sạch, đảm bảo môi trường chăn nuôi sạch sẽ. Hàng ngày, vệ sinh dụng cụ, thức ăn, nước uống trước khi cho ăn. Đặc biệt, khi thời tiết hoặc môi trường sống thay đổi cần phải vệ sinh, chăm sóc nuôi dưỡng thật tốt, có thể bổ sung vitamin cho thỏ 3 - 5 ngày để tăng sức đề kháng và chống stress. Tiêm đầy đủ vaccine phòng bệnh cho thỏ. Bổ sung đầy đủ dưỡng chất, vitamin để tăng cường sức đề kháng cho thỏ./.

Theo Ngoaichannuoi.com.vn

DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2021)

1. Xu thế thời tiết 10 ngày:

Ngày 11, 12 khu vực ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa suy yếu sau được tăng cường lệch Đông vào đêm ngày 12 và tiếp tục được bổ xung vào ngày 14, sau đó ổn định và suy yếu dần. Khoảng ngày 20, áp cao lạnh lục địa được tăng cường trở lại.

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:

Ngày 11: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày giảm mây trời nắng, đêm không mưa. Gió Đông bắc cấp 2. Đêm và sáng trời rét.

Đêm 12 và ngày 14: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Đông bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 15 - 19: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày giảm mây trời nắng, đêm không mưa. Gió Đông bắc cấp 2. Đêm và sáng trời rét.

Ngày 20: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét.

Nhiệt độ trung bình: 18.0 - 19.0°C.

Nhiệt độ cao nhất: 23 - 25°C.

Nhiệt độ thấp nhất: 13 - 15°C.

Lượng mưa phổ biến: <5 mm.

Độ ẩm trung bình: 75 - 80%.

Tổng số giờ nắng: 30 - 40 giờ.

Theo Đài KTTV KVĐB Bắc Bộ

BẢO ĐẢM CÂN ĐỐI CUNG - CẦU HÀNG HÓA DỊP CUỐI NĂM 2021 VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4324/UBND-KT về đảm bảo cân đối cung - cầu hàng hóa dịp cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Theo đó, để thực hiện hiệu quả các biện pháp phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đồng thời, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân Thủ đô góp phần ổn định thị trường, bảo đảm an sinh trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán 2022, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung triển khai Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 29/10/2021 của UBND thành phố về thực hiện quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" và Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 01/11/2021 của UBND thành phố về phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong quý IV/2021 và các năm 2022, 2023 theo nhiệm vụ được phân công.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở Công Thương triển khai thực hiện hiệu quả chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Thành phố; thường xuyên phối hợp với Sở Y tế bám sát diễn biến tình hình dịch Covid-19 để rà soát, cập

nhật và tổ chức triển khai có hiệu quả phương án đảm bảo hàng hóa phục vụ tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn và ứng phó với dịch Covid-19. Theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa trên thị trường, đặc biệt là các mặt hàng có thể mất cân đối cung cầu do nhu cầu đột biến từ dịch bệnh (thịt lợn, thịt gà, thịt bò...) để kịp thời báo cáo UBND thành phố có biện pháp cụ thể bảo đảm lượng hàng hóa phục vụ nhân dân...

Bên cạnh đó, hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại, các chợ: Theo dõi sát diễn biến thị trường, có phương án sản xuất, kinh doanh đảm bảo đầy đủ nguồn hàng phục vụ nhân dân; triển khai tốt các biện pháp phòng chống dịch, các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid-19 nhằm đảm bảo hoạt động cung ứng, trao đổi hàng hóa, nhất là mặt hàng lương thực, thực phẩm...

Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, các đơn vị chức năng theo dõi sát, thông tin thường xuyên tình hình sản xuất, nguồn cung, giá bán, diễn biến thời tiết, dịch bệnh, nhất là bệnh Dịch tả lợn châu Phi, từ đó đánh giá năng lực cung ứng mặt hàng thịt lợn, các mặt hàng thực phẩm

thiết yếu khác và có phương án bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường các mặt hàng nông sản, thực phẩm thiết yếu nói chung và mặt hàng thịt lợn nói riêng cho thị trường, nhất là dịp cuối năm, Tết nguyên đán 2022...

Sở Tài chính theo dõi tổng hợp tình hình giá cả thị trường các mặt hàng phục vụ Tết trên địa bàn thành phố, kịp thời báo cáo và tham mưu UBND thành phố các giải pháp kiểm soát giá theo thẩm quyền; Sở Y tế theo dõi và thông tin thường xuyên, kịp thời về tình hình dịch Covid-19, phối hợp với các sở, ngành kịp thời triển khai tổ chức các giải pháp bảo đảm cung - cầu hàng hóa phục vụ nhân dân...; Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức các hội chợ Xuân, các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh chu đáo, an toàn, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố; Sở Giao thông Vận tải chủ trì thông tin, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các phương tiện vận tải vận chuyển hàng hóa thiết yếu từ các tỉnh và trên địa bàn thành phố thực hiện các quy định về giao thông vận tải hàng hóa, phòng, chống dịch trong vận chuyển, lưu thông hàng hóa được thông suốt, bảo đảm nguồn hàng phục vụ nhân dân...

Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác ngăn chặn, triệt phá

các ổ nhóm buôn lậu; buôn bán, sản xuất hàng giả; hàng kém chất lượng; đầu cơ găm hàng, nâng giá kiếm lợi bất chính; các hoạt động sản xuất - kinh doanh vi phạm vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm và các tệ nạn xã hội.

Cục Hải quan thành phố Hà Nội kiểm tra, theo dõi chặt chẽ và thông tin thường xuyên về tình hình nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm phục vụ nhân dân dịp cuối năm và Tết Nguyên đán năm 2022.

Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tăng cường đấu tranh chống buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, về giá, chất lượng sản phẩm, công tác an toàn thực phẩm, các hội chợ, triển lãm, khuyến mại, thương mại điện tử, kiểm tra chất lượng, đo lường xăng dầu lưu thông trên thị trường...

UBND các quận, huyện, thị xã theo dõi sát tình hình sản xuất, nguồn cung, giá cả thiết yếu phục vụ Tết, nhất là tình hình bệnh Dịch tả lợn châu Phi và nguồn cung mặt hàng thịt lợn để kịp thời báo cáo, đề xuất các phương án bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường phục vụ nhân dân dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2022./.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

CÔNG NHẬN 5 LÀNG NGHỀ LÀ "LÀNG NGHỀ HÀ NỘI" VÀ "LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG HÀ NỘI"



Thành phố Hà Nội vừa có quyết định công nhận danh hiệu 5 làng nghề là: "Làng nghề Hà Nội" và "Làng nghề truyền thống Hà Nội".

Cụ thể, trong 5 làng nghề được công nhận, có 3 làng nghề được công nhận "Làng nghề truyền thống

Hà Nội" gồm: Làng nghề mộc thôn Đại Nghiệp (xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên); Làng nghề chế biến thuốc Nam dân tộc Dao thôn Hợp Nhất và Làng nghề chế biến thuốc Nam dân tộc Dao thôn Hợp Sơn (cùng ở xã Ba Vì, huyện Ba Vì).

2 làng nghề được công nhận danh hiệu "Làng nghề Hà Nội" là: Làng nghề rượu làng Ngâu (xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì) và Làng nghề trồng hoa mai trắng (xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì).

Mỗi làng nghề được công nhận danh hiệu "Làng nghề truyền thống Hà Nội" được UBND Thành phố tặng "Bằng công nhận danh hiệu Làng nghề truyền thống Hà Nội" và hỗ trợ 12 triệu đồng. Mỗi làng nghề được công nhận danh hiệu "Làng nghề Hà Nội" được thành phố tặng "Bằng công nhận danh hiệu Làng nghề Hà Nội" và hỗ trợ 6 triệu đồng./.

Theo chinhphu.vn

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM: BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO ĐÀN VẬT NUÔI



Hiện nay, thời tiết chuyển sang mùa đông, sức đề kháng của vật nuôi bị giảm cùng lưu lượng vận chuyển gia súc, gia cầm tăng mạnh... nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất lớn. Ngành Nông nghiệp Hà Nội khuyến cáo người dân cần tiêm phòng đầy đủ vắc xin cho vật nuôi và chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học...

Hà Nội là một trong những địa phương có tổng đàn gia súc, gia cầm lớn với khoảng 38 triệu con gia cầm, 1,56 triệu con lợn, 171.251 con trâu, bò. Từ đầu năm 2021 đến nay, dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định. Trong đó, đàn trâu, bò chủ yếu mắc các bệnh: Tụ huyết trùng, tiêu chảy, viêm phổi; tỷ lệ ốm chiếm 0,84%/tổng đàn. Đàn lợn chủ yếu mắc các bệnh: Phó thương hàn, tụ huyết trùng, tiêu chảy; tỷ lệ ốm chiếm 3,62%/tổng đàn. Đàn gia cầm mắc các bệnh: Tụ huyết trùng, Newcastle... tỷ lệ ốm chiếm 1,2%/tổng đàn.

Bên cạnh đó, bệnh Dịch tả lợn châu Phi xảy ra nhỏ lẻ tại các hộ chăn nuôi nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Đến nay, các hộ dân đang tập trung đẩy mạnh tái đàn lợn nhằm cung cấp nguồn thực phẩm cho người tiêu dùng Thủ đô dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tuy nhiên, hiện nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vẫn rất cao do trên địa bàn thành phố còn nhiều cơ sở giết mổ nhỏ lẻ chưa được quản lý. Người chăn nuôi chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh; thời tiết mưa, nắng thất thường cũng tạo điều kiện cho mầm bệnh truyền nhiễm phát sinh. Trong khi đó, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm cuối năm của người dân tăng cao nên việc vận chuyển gia súc, gia cầm tương đối lớn cũng tiềm ẩn phát sinh dịch bệnh.

Để hạn chế dịch bệnh gia súc, gia cầm bùng phát vào dịp cuối năm và các tháng đầu năm mùa lễ hội 2022, theo Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Thường Tín Dương Xuân Tĩnh, trạm tiếp tục duy trì trực 24/24 giờ tại chốt kiểm dịch động vật liên ngành số 5 trên địa bàn huyện, xử lý nghiêm các trường hợp nhập động vật, sản phẩm động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch; tăng cường phối hợp chặt chẽ với cơ quan thú y, công an, quản lý thị trường trong kiểm dịch, kiểm soát động vật, sản phẩm động vật xuất, nhập trên địa bàn huyện.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn, các địa phương cần đẩy mạnh tiêm phòng các loại vắc xin, đạt tỷ lệ cao (từ 80% tổng đàn trở lên) để tạo miễn dịch cho đàn gia súc, gia cầm. Cùng với đó, thực hiện tổng tẩy uế môi trường, làm giảm sự lây nhiễm mầm bệnh ở các cơ sở chăn nuôi; các địa phương thực hiện tốt việc giám sát dịch bệnh tại các cơ sở, chỉ đạo mạng lưới thú y cơ sở thực hiện tốt việc giám sát tại các thôn, xóm có chăn nuôi; tăng cường kiểm tra các bãi rác, kênh mương, kịp thời xử lý xác gia súc, gia cầm chết trôi nổi, không rõ nguồn gốc; kịp thời phát hiện dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm để có biện pháp ngăn chặn; lấy mẫu làm các xét nghiệm để dự tính, dự báo dịch bệnh, nhất là các cơ sở chăn nuôi lớn, vùng chăn nuôi tập trung.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội Tạ Văn Tường, các địa phương cần tăng cường chỉ đạo các xã giám sát các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp giết mổ, bán gia súc, gia cầm mắc bệnh; làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng tốt biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, không để xảy ra bệnh Dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm. Cùng với đó duy trì 6 chốt kiểm dịch động vật liên ngành của thành phố để kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra - vào địa bàn thành phố; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán bất hợp pháp động vật, sản phẩm động vật vào thành phố./.

NT (Theo Hà Nội mới)

HỎI ĐÁP KỸ THUẬT:

Câu hỏi: Đàn gà được khoảng 4 tuần tuổi có biểu hiện như giảm ăn, ủ rũ, chảy nước mũi, khó thở, sưng phù đầu mặt, có con bị viêm mắt, xin hỏi cách phòng trị bệnh?

Trả lời:

Có thể chẩn đoán gà bị mắc bệnh sốt mũi truyền nhiễm (coryza), đây là một bệnh hô hấp cấp tính, xảy ra ở mọi lứa tuổi, gây thiệt hại kinh tế nặng nề. Bệnh được lây lan từ gà ốm sang gà khỏe, do gà tiếp xúc với mầm bệnh ngoài môi trường. Do vi khuẩn có thể tồn tại được trong môi trường 2 - 3 ngày rất cần để trống chuồng sau mỗi lứa nuôi để loại bỏ mầm bệnh ra khỏi chuồng trại. Cần thường xuyên định kỳ phun thuốc sát

trùng chuồng trại và tiêm phòng bằng vaccine đầy đủ.

Điều trị: Một số bệnh khác cũng có những biểu hiện trên như bệnh Newcastle, Gumboro, CRD, do đó cũng cần chẩn đoán phân biệt để trị bệnh. Có thể dùng kháng sinh Amoxicilin để điều trị. Ngoài ra có thể dùng các loại kháng sinh sau đây Tylosin, Erythromycin, Flouroquinolones, Gentamycin, Streptomycin. Bổ sung các chất nâng cao sức đề kháng cho gà. Sử dụng các chất điện giải, Vitamin C nâng cao khả năng miễn dịch và sức khỏe để chống chịu lại bệnh./.

Theo Tài liệu Hỏi và đáp dành cho CBTY và Người chăn nuôi gà

ĐỊA CHỈ XANH:

MỘT SỐ CHUỖI CUNG CẤP THỊT TIÊU BIỂU TẠI HÀ NỘI



được tiêu thụ thông qua các cửa hàng tiện ích và một số nhà hàng trong và ngoài thành phố Hà Nội.

Chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm thịt lợn sinh học Liên Việt (Phúc Thọ)

Do Hợp tác xã Sản xuất và kinh doanh sản phẩm nông nghiệp Phúc Thọ liên kết với Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Liên Việt (đơn vị cung cấp thức ăn chăn nuôi) tổ chức trên địa bàn huyện Phúc Thọ. Quy mô chăn nuôi thường xuyên của chuỗi đạt 200 con lợn thương phẩm, hàng ngày, cung cấp cho thị trường khoảng 200 kg thịt đảm bảo an toàn thực phẩm với nhãn hiệu "Thịt lợn sinh học Phúc Thọ" thông qua các cửa hàng bán lẻ, nhà hàng bếp ăn tại trên địa bàn huyện Phúc Thọ.

Chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm thịt lợn sinh học Quốc Oai

Do Hợp tác xã Chăn nuôi và dịch vụ Đồng Tâm tổ chức trên địa bàn huyện Quốc Oai. Quy mô chăn nuôi thường xuyên của chuỗi đạt 400 con lợn thương phẩm, hàng ngày, cung cấp cho thị trường khoảng 400 kg thịt đảm bảo an toàn thực phẩm với nhãn hiệu "Thịt lợn sinh học Quốc Oai" thông qua các cửa hàng bán lẻ, nhà hàng bếp ăn tại huyện Quốc Oai và một số quận nội thành.

Chuỗi sản xuất và cung cấp thực phẩm Nam Hà Nội

Do Công ty Cổ phần Tập đoàn chế biến thực phẩm Nam Hà Nội tổ chức liên kết với các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn các tỉnh, hiện nay Công ty đang liên kết với một số hệ thống trại vệ tinh với quy mô khoảng 25.000 con. Hiện nay Công ty đã giết mổ trung bình 50 con lợn/ngày

Chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm gà đôi Sóc Sơn

Do Hội Chăn nuôi và tiêu thụ gà đôi Sóc Sơn tổ chức. Tổng đàn gà của chuỗi luôn duy trì 25.000 con. Hàng ngày cung cấp cho thị trường khoảng 300 kg gà thịt đã qua giết mổ, bao gói, hút chân không đảm bảo an toàn thực phẩm với nhãn hiệu "Gà đôi Sóc Sơn". Hiện nay, các sản phẩm gà đôi Sóc Sơn đang được tiêu thụ thông qua các Doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm, các quán ăn, cửa hàng tiện ích trên địa bàn Thành phố.

Chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm gà đôi Ba Vì

Do Hợp tác xã Chăn nuôi và tiêu thụ Gà đôi Ba Vì (Trực thuộc Hội Chăn nuôi và tiêu thụ gà đôi Ba Vì) tổ chức. Quy mô chăn nuôi thường xuyên của chuỗi đạt 60.000 con gà thịt. Hàng ngày cung cấp cho thị trường khoảng 500 kg gà thịt đã qua giết mổ, bao gói, hút chân không đảm bảo an toàn thực phẩm với nhãn hiệu "Gà đôi Ba Vì". Hiện nay, các sản phẩm gà đôi Ba Vì đang

tại cơ sở giết mổ tập trung xã Vạn Phúc, Thanh Trì. Hiện tại Công ty đang là đối tác cung cấp cho gần 100 bếp ăn, nhà hàng trên địa bàn Thành phố.

Chuỗi sản xuất và cung cấp thực phẩm A-Z

Do HTX Hoàng Long (Tân Ước, Thanh Oai, Hà Nội) tổ chức thực hiện khép kín từ khâu sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi đến giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, hàng ngày chuỗi cung cấp cho thị trường khoảng 2,2 tấn thịt lợn và các sản phẩm chế biến từ thịt lợn.

GUỒNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH:

QUẢNG BÁ VĂN HÓA VIỆT QUA TRANH GẠO



Không được đào tạo về mỹ thuật, nhưng niềm đam mê với nghệ thuật đã thôi thúc chị Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1978) trú tại xã Đông Xuân (huyện Sóc Sơn) sáng tạo nên những bức tranh bằng nguyên liệu chính là gạo. Sản phẩm độc đáo này được đề xuất phân hạng 4 sao trong Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Dịp cuối năm cũng là thời điểm hộ gia đình chị Vân tất bật với việc lao động, sản xuất những bức tranh gạo. 11 nhân công được thuê làm việc hăng say từ sáng đến tối muộn để kịp trao trả đơn hàng cho khách.

Đúng với tên gọi, những bức tranh được chị Vân sáng tạo bằng nguyên liệu chính là hạt gạo rang, liên kết trên nền những tấm gỗ có độ dày từ 10mm trở lên bằng keo sữa. Loại gạo được chị Vân lựa chọn chủ yếu có nguồn gốc từ miền Nam, với đặc tính hạt thon, chắc và ít bị mục.

"Để làm ra một bức tranh gạo không khó, nhưng để có thể thổi hồn cho bức tranh thực sự có chiều sâu thì không hề đơn giản..." - chị Vân cho hay. Cũng bởi vậy, chị đã phải mất nhiều năm để thử nghiệm việc rang gạo với các độ lửa để tạo ra những gam màu gạo khác nhau. Đến nay, chị có thể điều chỉnh quá trình rang để tạo ra 42 gam màu gạo.

Điều khá đặc biệt là chủ đề của những bức tranh do chị Vân sáng tạo gần như 100% mô tả về làng quê Việt Nam, di tích lịch sử - văn hóa của Hà Nội và các tỉnh, TP

Chuỗi sản xuất và cung cấp thịt lợn Vinh Anh

Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Vinh Anh (Vinh Anh Food) tổ chức trên cơ sở liên kết giữa Công ty Cổ phần công nghệ thực phẩm Vinh Anh với Nhà máy thức ăn chăn nuôi De Heus (thuộc công ty đa quốc gia của Hà Lan) và các trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn trên địa bàn Thành phố và các tỉnh. Hiện nay, Công ty đang cung cấp cho thị trường khoảng 8 - 10 tấn thịt lợn/ngày thông qua các chợ, cửa hàng tiện ích, siêu thị và các bếp ăn tập thể trên địa bàn thành phố Hà Nội./.

TX (TH)

trên cả nước. Cuộc sống lao động của người dân thôn quê cũng thường xuyên được chị Vân đưa vào những tác phẩm.

Theo chị Vân, sản phẩm tranh gạo hiện được bán trên các kênh thương mại điện tử là chủ yếu. Bên cạnh đó, đây cũng là sản phẩm được nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị đặt mua để làm quà tặng, nhất là cho đối tác nước ngoài. Điều này góp phần vào việc quảng bá hình ảnh, nét văn hóa của Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng đến với bạn bè thế giới.

Vừa qua, tranh gạo của chị Vân đã tham gia đánh giá, phân hạng trong Chương trình OCOP năm 2021. Theo đó, Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP TP Hà Nội đã xếp 4 tác phẩm tranh gạo của chị Vân vào nhóm tiềm năng 4 sao. Cụ thể gồm: Tranh gạo chân dung gạo màu, tranh gạo chân dung gạo rang, tranh gạo phong cảnh gạo màu và tranh gạo phong cảnh gạo rang.

Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Hà Nội Nguyễn Văn Chí đánh giá, tranh gạo của hộ sản xuất chị Vân là sản phẩm hết sức độc đáo; được tạo nên từ ý tưởng sáng tạo và đôi bàn tay tài hoa của người nông dân. "Ngoài khía cạnh phát triển kinh tế nông thôn, tranh gạo còn là phương thức quảng bá văn hóa Việt Nam rất đáng trân trọng..." - ông Nguyễn Văn Chí chia sẻ.

Là sản phẩm độc đáo và có ý nghĩa, tuy nhiên, chị Vân tự bạch rằng việc quảng bá tranh gạo chưa thực sự được bản thân quan tâm đúng mức, khi những bức tranh vẫn chủ yếu được tiêu thụ qua kênh fanpage trên mạng xã hội (Facebook, Zalo). "Thời gian tới, chúng tôi mong muốn các cấp, ban ngành hỗ trợ để gia đình có thể đưa sản phẩm tham gia các hội chợ, triển lãm. Qua đó giúp tranh gạo được quảng bá ở nhiều nơi, tiếp cận được với đông đảo khách hàng trên cả nước..." - chị Vân cho hay./.

Theo Báo KTĐT

THỊ TRƯỜNG

ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG

Tuần qua, giá bán lẻ các mặt hàng lương thực tại các chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội duy trì ổn định. Gạo tám Thái có giá từ 18.000 - 20.000đ/kg, gạo Điện Biên, Hải Hậu dao động từ 16.000 - 17.000 đ/kg, gạo nếp cái hoa vàng giá dao động từ 25.000 - 27.000 đ/kg. Giá các mặt hàng đậu đỗ phổ biến như sau: Đậu xanh có vỏ giá dao động từ 42.000 - 45.000đ/kg, lạc nhân già từ 55.000 - 60.000đ/kg.

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Sau nhiều ngày giá lợn hơi trên thị trường "dậm chân tại chỗ" thì tuần qua giá lợn trên toàn miền đã bật tăng từ 5.000 -10.000đ/kg, tại các trang trại chăn nuôi ở Hà Nội giá lợn hơi đang xuất bán với giá dao động từ 50.000 - 52.000 đ/kg. Theo các chủ trang trại, dự kiến từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, giá thịt lợn hơi tiếp tục tăng do nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân tăng cao nhưng ở mức ổn định, không cao như Tết năm ngoái.

Giá mặt hàng thịt lợn bán lẻ tại các chợ đang có giá phổ biến như sau: Thịt mỡ sẵn có giá từ 95.000 - 100.000đ/kg, thịt ba chỉ, xương sườn có giá từ 110.000 - 120.000đ/kg. Mặt hàng thịt bò giá bán cũng dao động từ 250.000- 280.000 đ/kg; gà ta hơi có giá dao động từ 100.000 - 120.000 đ/kg, vịt nguyên con làm sẵn có giá bán dao động từ 70.000 - 75.000 đ/kg; Các mặt hàng

*** Thị trường thế giới**

SẢN LƯỢNG THỊT LỢN TOÀN CẦU DỰ BÁO GIẢM TRONG NĂM TỚI

Sản lượng thịt lợn ở Trung Quốc được dự báo giảm trong năm 2022, qua đó góp phần không nhỏ vào việc giảm sản lượng toàn cầu.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ, sản lượng thịt lợn toàn cầu được dự báo giảm 2% vào năm 2022, xuống còn 104,2 triệu tấn, chủ yếu do sản lượng thấp hơn ở Trung Quốc.

Nguồn cung lợn thắt chặt dự kiến sẽ trở nên trầm trọng hơn do trọng lượng lợn thịt giảm, do giá thịt lợn thấp và giá thức ăn cao.

Sản lượng thịt lợn của Mỹ được dự báo giảm nhẹ trong năm 2022 do tồn kho lợn thấp hơn và ý định giữ lợn nái ở mức thấp của các nhà sản xuất vào cuối năm 2021 khiến nguồn cung tiếp tục giảm trong tương lai. Tuy nhiên, xuất khẩu của Mỹ dự kiến sẽ tăng 3% do nhu cầu cải thiện ở hầu hết thị trường chính.

Nhập khẩu cao hơn ở Trung Quốc sẽ hỗ trợ hoạt động xuất khẩu thịt của Mỹ. Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo sản lượng thịt lợn của Trung Quốc giảm trong năm 2022 vì ngành chăn nuôi lợn điều chỉnh để đáp ứng lại sự thay đổi nhanh chóng của các điều kiện môi trường, trong khi

trứng, giá bán cũng giảm đáng kể so với thời gian trước. Trứng gà ta có giá từ 35.000 - 40.000đ/chục, trứng gà Ai Cập có giá từ 22.000 - 25.000 đ/chục, trứng vịt có giá từ 25.000 - 30.000 đ/chục; Bên cạnh đó giá bán các mặt hàng thủy sản cũng duy trì ổn định: Cá chép từ 55.000 - 60.000 đ/kg, cá trắm giá dao động từ 60.000 - 65.000 đ/kg, ngao có giá 20.000 đ/kg,...

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Người trồng rau đang rất phấn khởi vì một tháng qua giá rau các loại luôn duy trì ở mức cao. Đây là động lực để nông dân tiếp tục đầu tư, luân canh mở rộng diện tích trồng rau phục vụ thị trường dịp cuối năm. Giá một số mặt hàng rau tại các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố như sau: Rau cải mớ, cải ngồng có giá dao động từ 20.000 - 25.000đ/kg, rau bắp cải giá từ 15.000 - 18.000đ/kg, rau cần có giá từ 8.000 - 12.000đ/mớ, cà chua có giá 20.000 -25.000đ/kg, súp lơ giá 15.000 - 20.000đ/cây, su hào 7.000 - 10.000 đ/củ.

Đối với mặt hàng trái cây có giá như sau: Cam Cao Phong có giá 25.000 đ/kg, quýt Sài Gòn, cam sành có giá từ 35.000 - 40.000 đ/kg; Dưa hấu miền Nam có giá 25.000 đ/kg, ổi có giá 20.000 đ/kg, xoài cát chu giá 35.000 - 40.000 đ/kg,..../.

TX (TH)

giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao.

Năm 2022, Chính phủ Trung Quốc sẽ không khuyến khích các hộ nuôi vừa và nhỏ, còn các công ty có vốn hóa lớn sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi. Giá lợn hơi ở Trung Quốc đã giảm đáng kể từ đầu năm 2021 và vẫn ở mức thấp dù đã có sự phục hồi những tháng cuối năm 2021.

Năm 2021, việc giết mổ nhiều đã làm tăng sản lượng thịt lợn và dự trữ thịt lợn đông lạnh, nhưng nhu cầu tiêu dùng trong mùa thu và mùa đông tại Trung Quốc cao hơn sẽ làm cạn kiệt nguồn dự trữ thịt lợn đông lạnh.

Những yếu tố này có thể sẽ khiến sản lượng thịt lợn giảm và nhập khẩu tăng ở Trung Quốc vào năm 2022, đặc biệt là trong nửa cuối năm 2022.

Nhập khẩu thịt lợn của Trung Quốc dự kiến đạt gần 4,8 triệu tấn trong năm 2022, tăng gần 6%, sau khi giảm vào năm 2021 do sản lượng thịt lợn tăng và giá giảm. Tuy nhiên, nhập khẩu sẽ vẫn ở dưới mức kỷ lục năm 2020 khi nguồn cung thịt lợn bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch bệnh./.

Theo nongnghiep.vn

GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MŨI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 08 tháng 12 năm 2021

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Vân Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vôi Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Trung Tâm Đông Anh	Chợ Tả Thanh Oai Thanh Trì
1	Lúa Khang Dân	Loại 1	9.000	9.000	8.500	7.000	9.000	8.000	9.000	9.000	7.500	8.000
2	Gạo Khang Dân	Loại 1	12.000	13.000	12.500	12.000	13.000	12.000	13.000	12.000	11.000	12.000
3	Gạo bắc thơm	Loại 1	16.000	18.000	19.000	15.000	15.000	15.500	20.000	15.000	15.000	15.000
4	Gạo Xi 23	Loại 1	13.000	15.000	14.000	15.000	14.000		15.000	13.000	14.000	14.000
5	Gạo Điện Biên	Loại 1	16.000	20.000	25.000	16.500		15.500	20.000	18.000	17.000	16.000
6	Gạo Hải Hậu	Loại 1	20.000	20.000	21.000	18.000	16.000	15.500	20.000	18.000	17.000	15.000
7	Gạo tám Thái	Loại 1	20.000	22.000	19.000	20.000	18.000	16.000	22.000	18.000	16.000	18.000
8	Gạo nếp cái hoa vàng	Loại 1	27.000	28.000	26.000	24.000	27.000	24.000	30.000	26.000	28.000	25.000
9	Gạo nếp cẩm	Loại 1	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	33.000	45.000	30.000	32.000	35.000
10	Đậu tương	Loại 1		29.000	20.000	30.000	20.000	26.000		30.000	25.000	22.000
11	Đậu xanh có vỏ	Loại 1	50.000	50.000	55.000	45.000	45.000	45.000	55.000	45.000	40.000	45.000
12	Lạc nhân	Loại 1	55.000	60.000	60.000	50.000	55.000	56.000	60.000	55.000	40.000	65.000
13	Đậu đen	Loại 1	55.000	55.000	50.000	50.000	50.000	45.000		55.000	45.000	55.000
14	Ngô hạt	Loại 1	9.000	9.000	9.000	8.000	8.000	9.000	7.000	8.000	7.000	8.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP; CÂY, CON GIỐNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 08 tháng 12 năm 2021

TT	Mặt hàng và quy cách	ĐVT	Mê Linh	Hà Đông	Sơn Tây	Ứng Hoà	Đan Phượng	Thường Tín	Từ Liêm	Đông Anh	Thanh Trì
1	Đạm urê ngoại	đ/kg		18.000	15.000	17.500		19.000	19.000	15.000	15.000
2	NPK 5.10.3 Văn Điển	đ/kg	7.000	7.000	6.000	7.000	5.500	6.000	6.000	5.500	5.500
3	Kali	đ/kg	15.000	14.000	13.000	15.000	15.000	15.000	16.000	15.000	13.000
4	Lân Văn Điển	đ/kg	6.000	5.000	4.500	5.000	4.500	5.000	4.500	4.000	5.000
5	Lúa giống Khang dân	đ/kg			20.000	20.000	18.000		23.000	18.000	16.000
6	Lúa giống Thiên ưu 8	đ/kg								20.000	22.000
7	Lúa giống Bắc thơm	đ/kg			25.000	22.000			23.000	23.000	
8	Lúa nếp 97	đ/kg			27.000	20.000			25.000	23.000	
9	Giống cây mít siêu sớm	đ/cây	40.000	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000	80.000	45.000	45.000
10	Giống cây Xoài (Cát, Đài Loan)	đ/cây	25.000	50.000	35.000	35.000	60.000	35.000	50.000	35.000	30.000
11	Giống cây Na Thái	đ/cây		45.000	25.000	35.000	60.000	35.000	45.000	35.000	30.000
12	Giống cây bưởi Diễn	đ/cây	25.000	35.000	30.000	30.000	50.000	35.000	35.000	25.000	25.000
13	Cây chanh tứ quý, không hạt	đ/cây		50.000	25.000	25.000	50.000	20.000	45.000	25.000	30.000
14	Ổi Đài Loan	đ/cây		40.000	30.000	25.000	50.000	20.000	35.000	20.000	18.000
15	Nhãn chín muộn	đ/cây	40.000	40.000	30.000	35.000		35.000	40.000	25.000	25.000
16	Lợn giống (7-8kg)	đ/con	1.500.000		1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.800.000	2.500.000	2.000.000
17	Vịt giống lai bơ	đ/con	15.000	14.000	12.000	12.000		13.000	15.000	12.000	12.000
18	Giống ngan Pháp	đ/con	16.000	15.000	13.000	10.000		12.000	14.000	10.000	13.000
19	Giống gà con lông màu	đ/con	11.000		11.000	10.000		10.000	12.000	10.000	12.000
20	Giống Gà con trứng	đ/con		13.000	15.000		12.000			12.000	

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MŨI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 08 tháng 12 năm 2021

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Vân Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vôi Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Nam Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Trung Tâm Đông Anh	Chợ Tả Thanh Oai Thanh Trì
1	Thịt lợn mông sẵn	Loại 1	80.000	95.000	90.000	80.000	80.000	80.000	100.000	80.000	80.000	100.000
2	Thịt lợn nạc thăn	Loại 1	90.000	100.000	100.000	90.000	100.000	100.000	110.000	90.000	90.000	110.000
3	Thịt lợn ba chỉ	Loại 1	100.000	110.000	110.000	100.000	100.000	100.000	120.000	100.000	100.000	110.000
4	Thịt bò thăn	Loại 1	280.000		260.000	260.000	270.000	250.000	270.000	260.000	270.000	250.000
5	Thịt bò mông	Loại 1	260.000	280.000	250.000	250.000	270.000	240.000	260.000	250.000	260.000	240.000
6	Gà ta hơi	Loại 1	110.000	270.000	95.000	85.000	100.000	90.000	135.000	120.000	110.000	100.000
7	Gà ta nguyên con làm sẵn	Loại 1	150.000	130.000	120.000	120.000	150.000	150.000	180.000	150.000	130.000	130.000
8	Gà công nghiệp hơi	Loại 1	35.000		30.000	40.000	33.000	30.000	50.000	55.000	45.000	38.000
9	Gà CN nguyên con làm sẵn	Loại 1	60.000	65.000	50.000	60.000	50.000	50.000	70.000	70.000	60.000	68.000
10	Vịt hơi	Loại 1	52.000	55.000	50.000	43.000	41.000	40.000	50.000	55.000	50.000	43.000
11	Vịt nguyên con làm sẵn	Loại 1	70.000	75.000	70.000	70.000	68.000	70.000	70.000	75.000	75.000	70.000
12	Ngan hơi	Loại 1	55.000	65.000	55.000	60.000	59.000	46.000	65.000	65.000	65.000	52.000
13	Ngan nguyên con làm sẵn	Loại 1	75.000	85.000	75.000	80.000	85.000	75.000	85.000	80.000	80.000	80.000
14	Trứng gà ta (quả)	Loại 1	4.000	4.500	4.000	3.500	4.000	3.000	4.500	3.700	4.500	3.000
15	Trứng vịt (quả)	Loại 1	3.000	3.500	3.000	3.000	4.000	3.000	3.500	3.000	3.000	2.800
16	Cá chép > 1kg	Loại 1	60.000	60.000	50.000	50.000	60.000	55.000	60.000	60.000	60.000	52.000
17	Cá trắm > 2kg	Loại 1	60.000	70.000	60.000	60.000	65.000	60.000	70.000	70.000	70.000	60.000
18	Cá quả	Loại 1	100.000	150.000	90.000	120.000	120.000	150.000	160.000	100.000	100.000	110.000
19	Ngao	Loại 1	20.000	25.000	30.000	20.000		20.000	25.000	20.000	20.000	22.000
20	Tôm sú	Loại 1	350.000	450.000		350.000			450.000	420.000	450.000	370.000
21	Cua đồng	Loại 1	150.000	200.000	150.000	200.000	200.000	150.000	200.000	150.000	180.000	150.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CÚ QUẢ TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MŨI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 08 tháng 12 năm 2021

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Vân Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vôi Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Nam Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Trung Tâm Đông Anh	Chợ Tả Thanh Oai Thanh Trì
1	Cam sành	Loại 1	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	40.000	40.000	35.000	40.000
2	Dứa hấu Miền Nam	Loại 1	25.000	25.000	16.000	15.000	22.000	22.000	30.000	30.000	25.000	25.000
3	Ổi	Loại 1	20.000	20.000	15.000	12.000	18.000	22.000	30.000	30.000	25.000	25.000
4	Bưởi Diễn	Loại 1	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000	30.000	40.000	40.000	35.000	40.000
5	Dứa (quả)	Loại 1	12.000	15.000	13.000	10.000	10.000	12.000	15.000	15.000	12.000	15.000
6	Cam Canh	Loại 1	40.000	50.000	50.000	35.000	40.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Quýt Sài Gòn	Loại 1	40.000	45.000	40.000	40.000	35.000	35.000	45.000	40.000	35.000	40.000
8	Thanh long	Loại 1	25.000	35.000	25.000	40.000	30.000	25.000	35.000	30.000	30.000	30.000
9	Xoài cát	Loại 1	40.000	40.000	40.000	35.000	40.000	30.000	40.000	35.000	30.000	35.000
10	Cà chua	Loại 1	25.000	30.000	25.000	30.000	25.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Bí đao	Loại 1	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000	20.000	25.000	25.000	20.000	20.000
12	Khoai tây	Loại 1	18.000	20.000	20.000	25.000	16.000	17.000	20.000	18.000	17.000	18.000
13	Rau cải ngọt	Loại 1	20.000	25.000	25.000	20.000	25.000	16.000	20.000	17.000	17.000	17.000
14	Rau cần (mớ)	Loại 1	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	6.000	8.000	7.000	6.000	7.000
15	Rau cải mớ (mớ)	Loại 1	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	7.000	12.000	10.000	10.000	10.000
16	Dứa chuột	Loại 1	20.000	25.000	25.000	20.000	18.000	22.000	25.000	20.000	20.000	20.000
17	Bắp cải	Loại 1	15.000	20.000	20.000	20.000	18.000	14.000	15.000	15.000	14.000	15.000
18	Su hào (củ)	Loại 1	8.000	8.000	8.000	7.000	8.000	15.000	20.000	20.000	18.000	18.000
19	Hoa hồng đỏ (bông)	Loại 1	5.000	6.000	6.000	7.000	7.000	5.000	5.000	4.000	5.000	5.000
20	Hoa ly hồng (cành)	Loại 1	15.000	30.000	35.000	30.000	35.000	27.000	30.000	30.000	28.000	30.000
21	Hoa cúc vàng (bông)	Loại 1	4.000	5.000	5.000	4.000	6.000	5.000	6.000	6.000	5.000	5.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM, RAU, CỦ, QUẢ TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Ngày 08 tháng 12 năm 2021

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Bắc Giang	Thái Bình	Hà Nam
1	Thóc tẻ (KD, Q5)	Loại 1	9.000	8.500	8.500
2	Đậu tương	Loại 1	28.000	28.000	29.000
3	Đậu xanh tách vỏ	Loại 1	50.000	50.000	50.000
4	Lạc nhân	Loại 1	60.000	55.000	60.000
5	Miến dong	Loại 1	70.000	70.000	70.000
6	Thịt lợn hơi	Loại 1	50.000	50.000	50.000
7	Thịt mông sẵn	Loại 1	90.000	90.000	90.000
8	Gà ta hơi	Loại 1	110.000	100.000	110.000
9	Vịt hơi	Loại 1	50.000	48.000	50.000
10	Thịt bò thăn	Loại 1	260.000	250.000	260.000
11	Trứng gà ta (quả)	Loại 1	3.500	4.000	4.000
12	Trứng chim cút (10 quả)	Loại 1	4.500	5.000	4.000
13	Dưa hấu Miền Nam	Loại 1	20.000	20.000	22.000
14	Cam Cao Phong	Loại 1	20.000	22.000	18.000
15	Hành lá	Loại 1	50.000	50.000	50.000
16	Cà rốt	Loại 1	16.000	18.000	17.000
17	Hành tây	Loại 1	20.000	20.000	20.000
18	Chanh (quả tươi)	Loại 1	25.000	25.000	25.000
19	Hành củ ta khô	Loại 1	60.000	60.000	60.000
20	Tỏi ta khô	Loại 1	60.000	60.000	55.000
21	Cải bắp	Loại 1	18.000	20.000	20.000

DỰ BÁO

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	HTX sản xuất và kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Văn Đức Đại diện: Nguyễn Văn Minh	Xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội ĐT: 0945623808	Chuyên sản xuất và cung cấp rau an toàn các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
2	Trang trại nấm Sơn Tùng Đại diện: Mai Văn Suất	Xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội ĐT: 0964503388	Chuyên sản xuất và cung cấp nấm đông trùng hạ thảo, nấm linh chi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
3	Hợp tác xã nông nghiệp Hương Ngải Đại diện: Nguyễn Đỗ Ban	Xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, Hà Nội ĐT: 0433597284	Chuyên sản xuất và cung cấp rau an toàn các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
4	Hộ kinh doanh Trung Kiên Đại diện: Phí Công Kiên	Xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội ĐT: 0943 449 259	Chuyên sản xuất và cung cấp miến mộc... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

**NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	HTX chăn nuôi và DV Đồng Tâm Đại diện: Nguyễn Đình Tường	Xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội SĐT: 0986997426	Chuyên cung cấp sản phẩm thịt lợn, giò, chả, xúc xích sinh học... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
2	Hộ kinh doanh Đức Tín Đại diện: Nguyễn Đức Toàn	Xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội ĐT: 0982222714	Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm giò chả các loại ... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
3	Cơ sở sản xuất Trịnh Tiến Dũng Đại diện: Trịnh Tiến Dũng	Xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội ĐT: 0912124779	Chuyên sản xuất và cung cấp rượu mơ Hương Tích. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
4	HTX thủ công mỹ nghệ Trái Tim Hồng Đại diện: Đinh Thị Quỳnh Nga	Xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội ĐT: 0985267956	Chuyên cung cấp sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

**NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Trại giống cây trồng Đại diện: Nguyễn Thị Linh	Xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Hà Nội ĐT: 0335352552	Chuyên cung cấp cây giống các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận.
2	Hộ trồng rau Đại diện: Nguyễn Hồng Kha	Xã Hợp Tiến, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội ĐT: 0968431102	Chuyên cung cấp rau an toàn các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận.
3	Hộ trồng cây ăn quả Đại diện: Nguyễn Thị Thúy	Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội ĐT: 0869386768	Chuyên sản xuất và cung cấp ổi, chuối tiêu hồng, chanh. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận.
4	Hộ trồng hoa, cây cảnh Đại diện: Hà Văn Nhân	Xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Hà Nội ĐT: 0987411230	Chuyên cung cấp cây hoa, cây cảnh các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Trang trại chăn nuôi Đại diện: Nguyễn Xuân Đoán	Xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, Hà Nội ĐT: 0336233075	Cung cấp sản phẩm lợn thịt với số lượng lớn phục vụ trên địa bàn huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận.
2	Trang trại chăn nuôi Đại diện: Đình Văn Tư	Xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, Hà Nội ĐT: 0962004905	Cung cấp sản phẩm lợn thịt với số lượng lớn phục vụ trên địa bàn huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận.
3	Hộ chăn nuôi Đại diện: Nguyễn Đặc Văn	Xã Phú Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội ĐT: 0394572386	Cung cấp sản phẩm gà thịt với số lượng lớn phục vụ trên địa bàn huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.
4	Hộ chăn nuôi Đại diện: Bùi Minh Bắc	Xã Phú Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội ĐT: 0363291870	Cung cấp sản phẩm gà thịt với số lượng lớn phục vụ trên địa bàn huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp Đại diện: Nguyễn Văn Quý	Xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội. ĐT: 0989.204.346	Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Đông Anh và các vùng lân cận.
2	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp Đại diện: Nguyễn Duy Đoàn	Xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội. ĐT: 0975.778.882	Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Đông Anh và các vùng lân cận.
3	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp Đại diện: Lại Văn Hoài	Xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội ĐT: 0385.164.568	Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Đông Anh và các vùng lân cận.
4	Cửa hàng mua bán vật tư nông nghiệp Đại diện: Nguyễn Thị Thanh	Xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Hà Nội ĐT: 0376283931	Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Sóc Sơn và các vùng lân cận.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Công ty cổ phần Minh Thành Đại diện: Giàng A Lầu	Xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái ĐT: 0815906156	Cung cấp sản phẩm chè Shan tuyết Phình Hồ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
2	HTX Nặm Lừu Đại diện: Lò Văn Huấn	Xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái ĐT: 0854528943	Chuyên cung cấp sản phẩm gạo nếp 87. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
3	HTX kinh doanh, sản xuất dịch vụ tổng hợp Hưng Thù Đại diện: Hoàng Văn Hưng	Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái ĐT: 0977569990	Chuyên cung cấp sản phẩm khoai sọ nường Trạm Tấu, măng ớt Trạm Tấu. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
4	HTX Việt Hải Đăng Đại diện: Phùng Thị Tuyền	Xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái ĐT: 0363906020	Chuyên cung cấp sản phẩm miến đao xã Quy Mông. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.